



VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

❖ **Nguyễn Văn Mạnh***

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn

Đảng ta xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy phải đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó phải xác định: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành... Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy vừa phải lãnh đạo, chỉ đạo, nhưng cũng lại vừa phải tổ chức thực hiện công tác

kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp mình trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2021 tại Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn cho thấy: Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy thực sự vào cuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo định hướng của cấp ủy cấp trên và bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của địa phương thì công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt và ổn định tình hình chính trị, kinh tế-xã hội phát triển. Trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát

của cấp ủy và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng; có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, có vấn đề nổi cộm mà dư luận và nhân dân quan tâm như: Quản lý đất đai, tài sản của nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ... qua kiểm tra phát hiện những vi phạm và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh đối với tập thể và các cá nhân có vi phạm, khuyết điểm thì ở đó có sự chuyển biến mạnh từ nhận thức đến hành động và chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng.

Kết quả đạt được: Cấp ủy các cấp đã trực tiếp kiểm tra đối với 1.592 tổ chức



đảng và 5.319 đảng viên. Trong đó, 1.822 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, tăng 76 tổ chức đảng và 798 đảng viên so với năm 2020; qua kiểm tra, kết luận có 07 tổ chức đảng và 53 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng và 56 đảng viên. Giám sát chuyên đề đối với 996 tổ chức đảng và 2.083 đảng viên, có 932 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; qua giám sát, có 141 tổ chức đảng và 70 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được giám sát, trong đó có 01 tổ chức đảng phải chuyên kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 04 đảng viên; qua giải quyết, giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với các đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức đảng và 196 đảng viên, có 83 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, tăng 01 tổ chức đảng, giảm 03 đảng viên so với năm 2020; qua kiểm tra, kết luận 15 tổ chức đảng và 173 đảng viên có vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 85 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã phát hiện vi phạm,

khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên và đề xuất để kịp thời xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch, bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra nên có địa phương khi cán bộ có biến động đã không bố trí được cán bộ thay thế kịp thời. Cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở đa phần thiếu về số lượng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở một số cấp ủy, UBKT các cấp chưa thực sự chủ động, quyết liệt.

Vì vậy, để nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như sau: Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp cần tiếp tục đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; cấp ủy vừa phải trực tiếp tiến hành việc kiểm tra, giám sát có chất lượng, hiệu quả, vừa phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp

hành các chủ trương, đường lối; thực hiện các nghị quyết của Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; các lĩnh vực kinh tế - tài chính; công tác tổ chức và cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của nhiều lực lượng, nhất là của truyền thông, báo chí và sự tham gia tích cực của nhân dân, sẽ là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và của toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII. □